



ฉบับที่ 09/2562

เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2562 ขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน ตามการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ภาคเกษตรที่ขยายตัว และมาตรการภาครัฐ กอปรกับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวน้อยลง ตามรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ตามการผลิตน้ำตาลทรายขาวและการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ขยายตัว ขณะที่การลงทุนก่อสร้างชะลอลง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และราคาอาหารสดที่ชะลอตัว ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อน ตามผู้มีงานทำภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น และแรงงานส่วนหนึ่งย้ายออกนอกกำลังแรงงาน สำหรับภาคการเงินเดือนพฤษภาคม 2562 เงินฝากคงค้างชะลอตัวจากเดือนก่อน ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ขณะที่สินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรายได้ภาคเกษตรที่ขยายตัว อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์หดตัวต่อเนื่อง หลังจากที่เร่งไปในช่วงก่อนหน้า สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยวขยายตัว ทั้งรายได้บริการหมวดอาหารและที่พักแรม สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารผ่านเข้าออกท่าอากาศยาน และจำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติที่ขยายตัว

รายได้เกษตรกร ขยายตัวเล็กน้อย ทั้งด้านผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร โดยผลผลิตของยางพาราเพิ่มขึ้น ตามพื้นที่กรีดยาง และผลผลิตไก่เนื้อเพิ่มขึ้น ตามความต้องการบริโภค ด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัวจากราคาข้าวเปลือกเหนียว ตามผลผลิตที่ลดลง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และราคาสุกรสูงขึ้น จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวน้อยลง ตามรายจ่ายประจำในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับดีขึ้น ขณะที่รายจ่ายลงทุนชะลอลงตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทานและกรมทางหลวงชนบท

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ตามการผลิตน้ำตาลทรายขาว จากการเหลื่อมเดือนของการปิดหีบอ้อยในปีก่อน การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขยายตัวต่อเนื่อง ตามแนวโน้มการบริโภคที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัวต่อเนื่อง ตามการปรับลดสินค้าคงคลังของคู่ค้าจากต่างประเทศ และการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษหดตัว จากการปิดปรับปรุงสายการผลิตของผู้ประกอบการบางราย

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ขยายตัว ตามการนำเข้าเครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักรในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ขณะที่การลงทุนก่อสร้างชะลอตัว ตามการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ทรงตัว โดยการส่งออกขยายตัว จากการส่งออกผลไม้ไปจีนตอนใต้ ตามความต้องการของจีนที่เพิ่มขึ้น กอปรกับราคาปรับสูงขึ้น ตามผลผลิตที่ลดลงในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว และการส่งออกปศุสัตว์ไป สปป. ลาว ขยายตัว จากการส่งออกแม่พันธุ์สัตว์เพื่อส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่การนำเข้าหดตัว ตามการนำเข้ามือถือ/อุปกรณ์จากเวียดนาม จากการแข่งขันด้านราคาและเทคโนโลยีของคู่แข่ง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.68 ปรับลดลง จากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และราคาอาหารสดชะลอตัว ด้านอัตราการว่างงาน ปรับฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อน ตามผู้มีงานทำภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น และแรงงานส่วนหนึ่งย้ายออกนอกกำลังแรงงาน

ภาคการเงิน เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนพฤษภาคม 2562 ชะลอตัวจากเดือนก่อน ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งจากการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นของผู้ฝากเงิน (search for yields) ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขยายตัวต่อเนื่อง จากสินเชื่อที่ให้แก่ภาคธุรกิจเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจทรงตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทร. 0-4391-3542

E-mail: WatcharR@bot.or.th